

ข่าวประจำวัน ที่ 8 ตุลาคม 2564

ข่าว สนง.กกต. (Press Release)

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ
1	เลขที่ข่าว 91/2564	สำนักงาน กกต. กำหนดแนวทางการจัดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรณีการเกิดอุทกภัย

ข่าว กกต. / ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	กกต. เปิดยอดล่าสุด 83 พรรค 'ปชป.' สมาชิกมากที่สุดกว่า 9 หมื่นคน 'ไทยภักดี' ของวรงค์ ยังไร้ข้อมูล	8
2	สยามรัฐออนไลน์	ผอ.กกต. คู่ทุ่ง ร่วมประชุมรับทราบข้อกฎหมายเลือกตั้ง	10
3	สยามรัฐออนไลน์	อบต. ร้อยเอ็ด 129 แห่ง พร้อมเลือกตั้ง ส.อบต นายก อบต.	11
4	nationtv.tv online	ชู "ลำปางโมเดล" เป็นต้นแบบเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต.	13
5	สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ออนไลน์	กกต. ยโสธร จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต. และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต. เพื่อให้การเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย	15

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยรัฐออนไลน์	กกต. ประกาศแล้วให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกฯ อบต.ได้ ภายใน 60 วัน	17
2	ไทยรัฐออนไลน์	สั่งพนักงาน กกต. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลาง ห้ามใช้ตำแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์	18
3	ไทยรัฐออนไลน์	ห้ามให้ผู้ตรวจสอบภายใน กกต. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือถูกแทรกแซงขณะปฏิบัติหน้าที่	19
4	เดลินิวส์ออนไลน์	'กล้า' ลั่นผู้ว่าฯ ภูเก็ตต้องมาจากการเลือกตั้ง	21

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
5	ไทยโพสต์ออนไลน์	'ไทยสร้างไทย' ได้ทีโวใหญ่ หลังอีสานโพลโหวต 'สุดารัตน์' นั่งนายกฯ แข็งมนโยบายแรก 'บ้านาญประชาชน'	23
6	เดลินิวส์ออนไลน์	'นายห้างวินท์' เปิดตัว 'รวมไทยยูไนเต็ด' ลั่นไม่เอาสืบทอดอำนาจ - ขวาง ส.ว. เลื่อนนายกฯ	24
7	มติชนออนไลน์	'หมอเอก' ยินดี 'วินท์' ตั้งพรรค รับคนทั้ง ก.ก. มักถูกสาดโคลน มั่นใจ "รูปแบบผมไม่ทิ้งพื้นที่"	25
8	แนวหน้าออนไลน์	เกิดอะไรขึ้น? ลูกชาย 'ซัช เตापุน' โบกมือลาพลังท้องถิ่นไท โศขปลั่งประชารัฐ	27
9	มติชนออนไลน์	ลูก 'ซัช เตापุน' เผยเหตุย้ายชบ พปชร. ซึ่พรรคเสาะแสวงปกป้องสถาบันหลักชาติ ยันไม่ยุบรวม พทท.	28
10	แนวหน้าออนไลน์	'บิ๊กป้อม' แจง 'พีระพันธ์ุ' คือคน พปชร. ตั้งมาช่วยงาน หน.พรรคทุกเรื่อง	30
11	แนวหน้าออนไลน์	'ไพศาล' วิเคราะห์ 'ปรับ-ไม่ปรับกรม.' ก็เละทั้งนั้น สอง 'พรรคลุงฉิ่ง' ส่อแห่งก่อนคลอด	31
12	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	"โฆษกรัฐบาล" โว "ประยุทธ์" ผลงานเพียง ไม่แปลกถ้าเลือกตั้ง เป็นนายกฯอีกสมัย	33
13	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	"จรินทร์" เปิดรับคนรุ่นใหม่เข้า ปชป. ใช้ความสามารถขึ้น "ปาร์ตี้ลิสต์"	34

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ข่าวสดออนไลน์	FootNote: แผนรุก เข้ายึด พลังประชารัฐ แผนลับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา	36
2	คมชัดลึกออนไลน์	"คณะก้าวหน้า" ภาพซ้อนพรรคก้าวไกลในภาวะเลือดไหลออกหวังชิมกลางเวที อบต.	37
3	คมชัดลึกออนไลน์	นายห้างวินท์กับ "ธนาธร" บทเรียนงูเห่าสีส้ม	40
4	สยามรัฐออนไลน์	เดิมพัน ประชาธิปไตย !?	42
5	เดลินิวส์ออนไลน์	ปรับ กรม. คลื่นไต้มน้ำ พปชร. รอบใหม่	44
6	มติชนออนไลน์	09.00 INDEX เส้นทาง ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในมือ แกร่ง พลังประชารัฐ	46

กรรมการการเลือกตั้ง เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า



วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายรัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เข้าพบ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายสยมพร ลิ้มไทย ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง และ นายวีระ ยี่แพ้ว ผู้ตรวจการประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อหารือแนวทางประสานความร่วมมือ การขับเคลื่อนงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ ใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การบูรณาการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมร่วมกันที่มีกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์เดียวกัน การสนับสนุนผลงานด้านงานวิชาการ งานวิจัย บทความ ตลอดจนเนื้อหาหลักสูตร และวิทยากร การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์และผ่านทาง application และการจัดทำ แผนบูรณาการขับเคลื่อนงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันด้านวิชาการ หัวข้อ/เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ณ สถาบันพระปกเกล้า

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ภารกิจงานสืบสวนสอบสวน



วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ร.ต.อ.ชินนทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ภารกิจงานสืบสวนสอบสวน ทั้ง 7 สำนัก ณ ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวอ้างอิง



ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Office of the Election Commission of Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ | PRESS RELEASE

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขที่ข่าว 91/2564 วันที่เผยแพร่ 8 ตุลาคม 2564

สำนักงาน กกต. กำหนดแนวทางการจัดการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรณีการเกิดอุทกภัย

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เป็นวันรับสมัครเลือกตั้ง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับขณะนี้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางเพิ่มเติม เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

กรณีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. การกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ต้องมีสถานที่กว้างขวาง ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร / 1 คน ตามจำนวนเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครทั้งหมด สถานที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การรับสมัคร และห้องน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้ง และจะต้องจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครเลือกตั้ง อย่างน้อย 1.5 เมตร

ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444

"ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ"

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 www.ect.go.th
 0 2141 8888

ไม่พลาดสาระดี ๆ จากขอพลีชีพเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เพียงค้นหาคำว่า กกต.

หรือ ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ กกต.

ครบทุกเรื่องเลือกตั้ง กับ
Smart Vote

ร่วมแจ้งเหตุทุจริตกับ
ศาลาประชา

สอนเรื่องพลเมืองดี กับ
Civic Education

2. ให้จำกัดจำนวนคนที่เดินทางมาสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน 2 คน หากมีจำนวนเกินกว่า 2 คน ให้อยู่ภายนอกห้องรับสมัครหรือกรณีมีสื่อมวลชนหรือผู้สนใจมาสังเกตการณ์การรับสมัครเลือกตั้ง ให้จัดสถานที่นอกห้องรับสมัครเลือกตั้ง

3. ให้มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คัดกรอง โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน (อสม.) ทำหน้าที่คัดกรองและกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด

4. ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครเลือกตั้ง สวมหน้ากากอนามัย สวม face shield และถุงมือยาง เพื่อลดการแพร่เชื้อ

5. ในการจัดขบวนแห่ หรือการหาเสียง ณ บริเวณสถานที่รับสมัคร ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้ ในการรับสมัครเลือกตั้งในแต่ละวัน หากเจ้าหน้าที่คัดกรองมีการตรวจพบว่าผู้ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งรายใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยหรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิ ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งรายนั้นไปยังสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะเพื่อดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครเลือกตั้ง

กรณีประสบปัญหาอุทกภัย

ในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งตามประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการรับสมัครได้โดยสะดวก กรณีมีความจำเป็นและเพื่อความปลอดภัยอาจกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ภายในเขตอำเภอได้

อนึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วน 1444

ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444

"ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ"



MATICHON ONLINE

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 12:34 น.

กกต. เปิดยอดล่าสุด 83 พรรค 'ปชป.' สมาชิกมากกว่า 9 หมื่นคน 'ไทยภักดี' ของพรรค ยังไร้ข้อมูล



กกต.เปิดยอดพรรคการเมืองล่าสุด 83 พรรค รวมสมาชิกทะลุหลักล้าน 'ปชป.' ครองแชมป์สูงสุด 9 หมื่นกว่าราย 'ไทยสร้างไทย' ใกล้เคียง 5 พันคนแล้ว

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ [สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง](#) (กกต.) สรุปรายชื่อ 83 พรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 พบว่า มีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่รวมจำนวน 83 พรรคการเมือง รวมจำนวนสมาชิก 1,075,791 ราย รวมจำนวนสาขาพรรคการเมือง 397 สาขา รวมจำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2,158 ราย

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่มีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด รวม 90,780 ราย สาขาพรรคการเมือง 18 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 312 ราย ขณะที่ พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 60,031 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 279 ราย พรรคเสรีรวมไทย (สร.) ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 60,780 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 157 ราย

ส่วน พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 56,239 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 209 ราย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 49,842 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 143 ราย พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 29,512 ราย สาขาพรรคการเมือง 6 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 77 ราย พรรคกล้า (ก.) ที่มีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 14,099 ราย สาขาพรรคการเมือง 5 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย

พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ที่มี น.ส.กัญญา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 13,153 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 52 ราย พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ที่มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 12,931 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 57 ราย พรรคประชาชาติ (ปช.) ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 12,366 ราย สาขาพรรคการเมือง 6 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 48 ราย

พรรคไทยสร้างไทย (มสท) ที่มีนายสอิสรร์ โบราณ เป็นหัวหน้าพรรค และมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธาน มีสมาชิก 4,975 ราย สาขาพรรคการเมือง 3 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย ส่วนพรรคไทยรักดี ที่มี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นพรรคที่เพิ่งจัดตั้ง ยังไม่ปรากฏข้อมูลจำนวนสมาชิก สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดว่ามีจำนวนเท่าใด

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2980557

7 ตุลาคม 2564 13:58 น.

ผอ. กกต. คู่ทู่่ง ร่วมประชุมรับทราบข้อกฎหมายระเบียบ กฎหมายเลือกตั้ง



เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 7 ต.ค.64 ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายสนิท จริงสุระ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคู่ทู่่งพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมกับการอบรมเพื่อได้รับความรู้กฎระเบียบและข้อกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น(อบต)เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการเลือกตั้งส.อบต.และตำแหน่งนายก อบต.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ตามที่สำนักงาน กกต.จังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นโดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานและนายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/287006>

7 ตุลาคม 2564 16:14 น.

อบต. ร้อยเอ็ด 129 แห่ง พร้อมเลือกตั้ง ส.อบต นายก อบต.



นายคำพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยว่า.- ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยการดำเนินงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดที่มี 129 แห่ง มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจำนวน 516 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดจาก 20 อำเภอ แบ่งเป็น 1. องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีไม่เกิน 10 หมู่บ้านจำนวน 44 แห่ง อาทิ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดมี 3 แห่ง คืออบต.นาโพธิ์,เมืองทอง,โนนรัง 2.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี 11-20 หมู่บ้าน จำนวน 83 แห่ง อาทิอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมี 7 แห่งได้แก่ อบต.รอบเมือง,สะอาดสมบูรณ์,หนองแวง,ขอนแก่น,หนองแก้ว,แคนใหญ่ และ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตั้งแต่ 21 หมู่บ้านขึ้นไปมี 2 แห่ง 2 อำเภอได้แก่ อบต.เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอบต.สระคูอำเภอสุวรรณภูมิ โดยจะมีการรับสมัครระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 4 รวม 5 วัน แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2564 และ 29 พฤศจิกายนถึง 5 ธันวาคม 2564 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เวลาเลือกตั้ง 08:00 น ถึง 17:00 น ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบคืออบตและนายกอบต ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้ อาทิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

นายคำพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยเพิ่มเติมว่า.- เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือส.อบตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบต. นายกอบต.ใช้เขตตำบลเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิก อบต.ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งยกเว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้าน ที่มีพื้นที่ติดต่อกันและรวมกันแล้วมีราษฎรถึง 25 คนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน

จำนวนสมาชิกสภา อบต.พิจารณาจากเขตเลือกตั้ง หรือหมู่บ้านละ 1 คนแต่หากอบต.ใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้งให้สภาอบต.นั้น (ประกอบด้วยสมาชิก 6 คน) แบ่งได้ดังนี้ 1.ถ้ามี 1 เขตเลือกตั้งให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือส.อบต. 6 คน 2. ถ้ามี 2 เขตเลือกตั้งให้มีส.อบต.ได้เขตเลือกตั้งละ 3 คน 3. ถ้ามี 3 เขตเลือกตั้งให้มีส.อบต.ได้เขตเลือกตั้งละ 2 คน 4.ถ้ามี 4 เขตเลือกตั้งให้มีส.อบต.ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนก่อนแล้วเพิ่มให้เขตเลือกตั้งที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรกเขตเลือกตั้งละ 1 คน 5. ถ้ามี 5 เขตเลือกตั้ง ให้มีจำนวน ส.อบต.ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนและเพิ่มให้เขตเลือกตั้งที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดอีก 1 คน

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/287067>

ชู "ลำปางโมเดล" เป็นต้นแบบเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต.



แพร่ - กกต.แพร่ ประชุมชี้แจง กกต.ประจำ อบต.ของ จ.แพร่ จำนวน 57 แห่ง ชูโมเดลลำปาง ในการจัดการการเลือกตั้ง ขณะที่ กกต.กลางหรือ สปก.เพื่อให้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แบบเดียวกันทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2564 กกต.แพร่ นำโดย นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ได้จัดประชุมชี้แจง กกต.ประจำ อบต.ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ที่จะมีการรับสมัคร ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 และเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่

นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กกต.ประจำ จ.แพร่ ได้ควบคุมผู้สมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.ทั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. และถือว่าเป็นวันที่สมาชิกพ้นจากตำแหน่งอีกด้วย การหาเสียงและระเบียบการหาเสียงที่ดีหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆจะนับเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ในวันนี้เป็นการประชุมอบรมให้ความรู้ กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ซึ่งได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วานนี้ ตามกฎหมาย คือ นับตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งวันนี้ได้มาประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ บทบาทภาระหน้าที่ของ กกต.ประจำ อบต. เพื่อจะไปทำหน้าที่ในการช่วยเหลือ กกต.ประจำ.จ.แพร่ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ในส่วนของการเลื่อนการเลือกตั้งในขณะนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแล้ว กกต.กำหนดแผนกำหนดให้มีการเลือกตั้งออกมาแล้ว เมื่อวานนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ทั้ง 57 แห่งของจังหวัดแพร่ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ดังนั้นระยะเวลาในการเลือกตั้งก็จะเป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เราจะทำการเลือกตั้งภายใต้มาตรการของการระบาดของโควิด-19 ที่จะต้องมีมาตรการที่ป้องกันต่างๆโดย กกต.ยึดแบบลำปางโมเดลที่มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ตอนนั้นมาเป็นโมเดลในการทำงานเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ในครั้งนี้

นายพิทักษ์ กล่าวว่า ในส่วนของผู้สมัครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่จะมาลงเลือกตั้งนั้นรายละเอียดเบื้องต้นทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนกลางได้พิจารณาหารือกับทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทาง สปก.ว่าจะมีมาตรการอะไรที่สามารถปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ แต่ขณะนี้ยังไม่มีที่เป็นหลักฐานออกมาในการหารือเพียงทราบว่าได้มีการหารือกันแล้ว ส่วนการจัดการเลือกตั้ง 57 แห่ง ของ จ.แพร่ กกต. ในขณะนี้ยังไม่มีปัญหาทุกอย่างราบรื่นดี

อ้างอิง : <https://www.nationtv.tv/news/378844648>

07 ต.ค. 2564

กกด. ยโสธร จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต. และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต. เพื่อให้การเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เทียบธรรม และชอบด้วยกฎหมาย



วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 1 โดยมี นางพรณวิภา สังขทิพย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มเป้าหมายร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมณีนพเก้า โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยให้จัดการเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งและตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 63 แห่ง ในจังหวัดยโสธร ได้ออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร จึงได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้น มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 31 แห่ง ๆ ละ 4 คน ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวังและอำเภอป่าติ้ว ร่วมประชุม จำนวน 124 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง มติของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจและกระบวนการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย สุจริต เทียบธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

อ้างอิง : <https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211007200512280>

7 ต.ค. 2564 23:15 น.

กกต. ประกาศแล้วให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกฯ อบต.ได้ ภายใน 60 วัน



ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก และนายกฯ อบต.ได้ ภายใน 60 วัน หลังเผยแพร่ข้อกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2214052>

8 ต.ค. 2564 00:31 น.

สั่งพนักงาน กกด. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลาง ห้ามใช้ตำแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์



ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นกลาง ไม่ใช่ตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ หากฝ่าฝืนให้เลขา กกด.ดูแลรับผิดชอบ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 โดยเนื้อหาได้กำหนด ให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ชื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีจิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และเป็นกลาง ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยเจ้าหน้าที่จะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ไม่ใช่สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะ เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี โดยพนักงานต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป

ทั้งนี้ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ดำเนินการตักเตือน หรือนำไปประกอบพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตินั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2214145>

ห้ามให้ผู้ตรวจสอบภายใน กกต. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือถูกแทรกแซงขณะปฏิบัติหน้าที่



ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบการตรวจสอบภายในของ กกต. ให้ผู้ตรวจสอบไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องไม่ถูกแทรกแซง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ส่วนการลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 ในการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ส่วนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมถึงผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของสำนักงานหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น พร้อมทั้งให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจำและไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสำนักงาน โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากสำนักงานภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสำนักงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการ เลขาธิการ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงาน

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดการจัดทำและเสนอรายงานผล

การตรวจสอบต่อเลขาธิการและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร แต่ไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่
ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อสำนักงาน ให้รายงานผลการตรวจสอบ
ทันที

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2214160>

7 ตุลาคม 2564 14:00 น.

‘กล้า’ ลั่นผู้ว่าฯ ภูเก็ตต้องมาจากการเลือกตั้ง

‘กรณ์-อรรถวิชัย’ ลั่นผู้ว่าฯ ภูเก็ต ต้องมาจากการเลือกตั้ง ดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง สู่เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับโลก เปิดตัว ‘เทมส์ ไกรทัศน์’ ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต เดินหน้านโยบายในพื้นที่



เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ จ.ภูเก็ต นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมด้วยนายอรรถวิชัย สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก ที่ จ.ภูเก็ต พร้อมเปิดตัวหัวหน้าทีม “พรรคกล้า-ภูเก็ต” คือ นายเทมส์ ไกรทัศน์ ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ภูเก็ต และทีมคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง เพื่อคนภูเก็ต ทำการเมืองสร้างสรรค์ ยึดหลักปฏิบัตินิยม ลงมือทำเพื่อภูเก็ต

โดยนายกรณ์ กล่าวว่า ภูเก็ต มีของดีในตัวเองมากมาย ทั้งธรรมชาติ ทะเล เกาะ ภูเขา และมรดกทางวัฒนธรรม ชาวใต้ผสมผสานจีนฮกเกี้ยนแบบเพอรานากัน Sino-Portugese ต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์แวร์ เพาเวอร์ ทรงพลัง มากๆ ที่ผ่านมามีถูกใช้กับการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประเทศมาตลอด ถึงวันนี้การจะขยายโอกาสไปต่ออีกขั้น ต้องการบริหารจัดการระดับเวิร์ลด์ คลาสในทุกมิติ และทั้งหมดนี้เชื่อมั่นว่าต้องเป็นการบริหารจัดการจากคนคุณภาพที่คนภูเก็ต กำหนดเอง เลือกเอง เพราะไม่มีใครรู้จักภูเก็ตดีเท่าคนภูเก็ตเอง พรรคกล้าจึงขอเสนอนโยบายภูเก็ต 3 ข้อดังนี้

1. ภูเก็ต ต้องเป็น “จังหวัดจัดการตัวเอง” การเมืองส่วนกลางระดับประเทศ และระบบราชการที่กระจุกตัว ไม่ตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะพื้นที่ จึงจำเป็นต้องกระจายอำนาจในการบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเมือง โดยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ภาษีและรายได้ปันส่วนให้ตอบโจทย์กับเนื้องานเพื่อการหารายได้เข้าประเทศอย่างมีระบบ

นายกรณ์ กล่าวต่อว่า 2.ภูเก็ต ต้องเป็น “เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษ” ส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว ดึงดูด Nomad (คนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ของโลก) จากทุกวงการเข้ามา Work From Phuket ต่อยอดจากของดีที่มี ทำงานเชิงรุก ทำให้เมืองเป็น Business Unit ของประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้คนในชุมชนมีโอกาสทำกิน และ 3.ภูเก็ต ต้องพลิกโฉมเป็น “เมืองมาตรฐานโลกทันสมัย” พัฒนาสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ ให้ตอบโจทย์ความเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับโลกที่แท้จริง ต้องออกแบบเมืองใหม่ในทุกด้าน ทั้งการคมนาคม การโทรคมนาคม การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน การดูแลทางการแพทย์สาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ

ด้านนายอรรถวิรัช กล่าวว่า การยกระดับ จ.ภูเก็ต ไม่ใช่แค่เป็นเขตเศรษฐกิจ แต่ต้องยกระดับไปถึง “จังหวัดจัดการตนเอง” ต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่เต็มพื้นที่ทั้งงานระบบสาธารณสุข โภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และ ตำรวจ ภูเก็ตมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญคือรายได้หลักร้อยละ 80 มาจากท่องเที่ยว ต้องมีคนที่เข้าใจภูเก็ตจริงๆ มาบริหาร นโยบายต้องเป็นแบบเสื้อสังัด ไม่ใช่เสื้อโหล อย่าเอาระบบราชการล้าหลังมาใช้กับ จ.ภูเก็ต.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/351463/>

08 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:28 น.

'ไทยสร้างไทย' ได้ทีโหวใหญ่ หลังอีสานโพลโหวต 'สุธารัตน์' นั่งนายกฯแก้มนโยบายแรก 'บ้านาญประชาชน'



8ต.ค.64-นายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีอีสานโพล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจการเลือกตั้ง ว่า คนภาคอีสานต้องการคุณหญิงสุธารัตน์ เกยราพันธ์ุ ประธานพรรคไทยสร้างไทยมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจมากที่สุดถึง 24% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อตัวคุณหญิงสุธารัตน์ และพรรคไทยสร้างไทย เป็นสิ่งที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใด เพราะการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านๆมา ประชาชนให้การสนับสนุนคุณหญิงสุธารัตน์มาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ถูกข้อจำกัดจากกลไกรัฐธรรมนูญ 2560 จึงทำให้ไม่สามารถบริหารประเทศได้ ประกอบกับความล้มเหลวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ รวมถึงการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจพรรคไทยสร้างไทย เข้ามาบริหารประเทศ นอกจากนี้ กระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนต่อคุณหญิงสุธารัตน์ และพรรคไทยสร้างไทย ในภาพรวมระดับประเทศ ไม่ใช่แค่เพียงแค่ภาคอีสานเท่านั้น แต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากพี่น้องประชาชน

“ในปัจจุบัน พรรคไทยสร้างไทย มีความพร้อมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุกเขตเลือกตั้ง ทุกกติกาที่กำหนด โดยปัจจุบันมีผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคแล้วกว่า 300 เขต ช่วงนี้พรรคอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อบังคับพรรค ซึ่งเราจะมีการประชุมใหญ่ในการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคไทยสร้างไทย และเตรียมเปิดนโยบายแรกของพรรค “บ้านาญประชาชน” เพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์เป็นสัญญาประชาคมในพื้นที่กว่า 30,000 หมู่บ้านทั่วประเทศภายในปลายปีนี้”นายพงศกรกล่าว

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/119127>

7 ตุลาคม 2564 13:55 น.

‘นายห้างวินท์’ เปิดตัว ‘รวมไทยยูไนเต็ด’ ลั่นไม่เอาสืบทอดอำนาจ-ขวาง ส.ว. เลื่อนนายกฯ

‘นายห้างวินท์-วรณัยน์’ แถลงเปิดตัวกลุ่ม ‘รวมไทยยูไนเต็ด’ ลั่นทำการเมืองใหม่พาประเทศไทยสู่ชาติพัฒนา เตรียมเลือกหัวหน้าพรรค ยันไม่ได้เป็นนอมินีใคร ไม่เอาสืบทอดอำนาจขวาง ส.ว. เลื่อนนายกฯ



เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายวรณัยน์ วาณิชกะ อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร GQ, นายวินท์ สุธีรัชย์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เจ้าของบริษัทผลิตเหล็ก, นายณิชนันท์ สุดลาภา หรือเซเรน่า นางแบบข้ามเพศชื่อดัง และนาย อภิรัตน์ ศิรินาวิน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคมหาชน แถลงข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ เปิดตัวกลุ่ม “รวมไทยยูไนเต็ด” โดยระบุว่าเป็นการรวมตัวกันของประชาชนมีอาชีพในต่างสาขา เพื่อทำงานการเมือง อยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เตรียมประชุมสมาชิกเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค พร้อมยืนยัน ไม่มีนายทุนหรือนายห้างมาซื้อพรรค ยึดหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลก่อนเสนอหน้าบริหารประเทศชาติให้ประชาชน

ด้านนายวินท์ ยืนยันตั้งเป้าทำให้กลุ่มรวมไทยยูไนเต็ด เป็นพรรคใหญ่รวบรวมประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ สำหรับสิ่งที่รับไม่ได้คือเรื่องสืบทอดอำนาจ และเรื่อง ส.ว. เลื่อนนายกรัฐมนตรี พร้อมย้ำเป็นเวลากว่า 30 ปีที่ประเทศไทยติดหล่มคำว่าประเทศกำลังพัฒนา เราไม่สามารถเสียเวลากับสิ่งแบบนี้ได้อีกต่อไป ตนตั้งใจเสนอแนวทางเร่งด่วนและแนวทางระยะยาวเพื่อให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/351456/>

MATICHON ONLINE

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - 17:24 น.

‘หมอเอก’ ยินดี ‘วินท์’ ตั้งพรรค รับคนทั้ง ก.ก. มักถูกสาดโคลน มั่นใจ “งูแบบผมไม่ทิ้งพื้นที่”



‘หมอเอก’ อวยพร ‘วินท์’ ตั้งพรรครวมไทยยูไนเต็ด รับคนทั้งก้าวไกล ถูกสาดโคลน มั่นใจ “งูเห่าอย่างผม ไม่เคยได้ชื่อว่าทิ้งพื้นที่”

วันนี้ (7 ก.ย.) นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ “หมอเอก Ekkapob Pianpises” อวยพรให้ นายวินท์ สุธีรัชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ยื่นลาออกเพื่อเตรียมไปร่วมก่อตั้งพรรครวมไทยยูไนเต็ด โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ขออวยพรให้ “วินท์” เพื่อนผมประสบความสำเร็จในทางที่เลือกเดินครับ....

วินท์ คือ เพื่อนผมคนหนึ่งที่เราได้สนิทกันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ซึ่งในเวลานั้นพรรคมีเรื่องระส่ำระสายภายในเพราะมีเพื่อนเราหลายคนตัดสินใจไม่ไปต่อกับพรรค แต่... วินท์ ได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆ ในพรรคหลายคนแล้วเห็นตรงกันว่า ในสถานการณ์แบบนั้นเราจะตั้งพรรคที่เราช่วยกันมาช่วยกันไม่ได้ และที่สำคัญคือเราต้องรวมกับช่วยสนับสนุนให้ “ทีม” เป็นหัวหน้าพรรคในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นให้ได้ เราจะช่วยกันมอบอำนาจนำในพรรคให้กับทีมในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในพรรค ซึ่งพวกเราเป็นกลุ่มแรกๆ ในพรรคที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าหนุนหลังทีมและพร้อมจะยืนอยู่ข้างๆ เป็นเพื่อนทีมในวันที่เขาต้องเดินนำพรรคแล้วหันมาเจอพวกเรา

ในวันนั้นเราบอกกันว่า เราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เราจะขอทำให้สุดทาง วินท์ คือ หนึ่งในคนที่ทุ่มเทสนับสนุนพรรคอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอด เพื่อนๆ ในพรรคก็น่าจะรู้ดี อย่างเช่นในการเลือกตั้งซ่อมแต่ละครั้งที่พวกเราลงสนาม วินท์จะช่วยเหลือเต็มที่ และไม่เคยปฏิเสธเมื่อมีเพื่อนๆ ร้องขอความช่วยเหลือ สิ่งหนึ่งที่เราร่วมกันมาในพรรคอนาคตใหม่ คือ การสร้างการเมืองใหม่ การเมืองที่หลุดออกจากความขัดแย้งเดิมที่เป็นตัวจุดรั้งประเทศ และแต่ละคนมีความต้องการจะผลักดันในประเด็นของตัวเอง อย่างเช่น วินท์ อยากจะสร้างเศรษฐกิจด้วยการติดปีกให้ SME ไทยด้วยประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านมาก่อน ผมก็อยากที่จะพัฒนาต่อยอดระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวไปสู่อนาคตและเห็นประเทศไทยมีรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้า ไม่ใช่สวัสดิการแบบสังคมสงเคราะห์

ในวันที่มีเพื่อนของเราก้าวเท้าออกมาจากพรรค ก็น่าจะทำให้ผู้ที่เป็นกองเชียร์ของพรรครู้สึกผิดหวัง รู้สึกโกรธแค้นจนนำมาซึ่งคำตำหนิมากมายในโซเชียล เป็นสิ่งที่พวกเพื่อนเราพยายามอย่างมากที่จะไม่ตอบโต้ แต่ถ้าจะสังเกตให้ดีคือ เพื่อนเราที่ออกไปจากพรรคโดยส่วนใหญ่ไม่มีใครที่จะออกมาแสดงอาการไม่ให้เกียรติเพื่อนที่ยังอยู่ในพรรคและมุ่งมั่นทำงานต่อไป จะมีก็แต่บางคนที่ยังอยู่ในพรรค แล้วก็ใช้ทุกโอกาสที่มีสาดโคลนใส่เพื่อนที่ร่วมต่อสู้กันมาว่า “งูเห่า” ทั้งที่บางทีคนที่ออกไปอาจเป็นขบวนการตัวจริงก็ได้ เพราะหลายคนเป็นคนที่มีส่วนร่วมก่อร่างสร้างพรรคขึ้นมา ไม่ได้เป็นกาฝากที่หลุดเป็น ส.ส. แบบที่แทบไม่ได้ทำอะไร....

เราจะทำการเมืองใหม่แบบที่เราต้องการไม่ได้เลย หากต้องการเพียงแค่ทำทุกทางให้ได้คะแนนนิยม แล้วประดิษฐ์วาทกรรมเพื่อสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้น หลากๆ คนก็อาจจะตำหนิหรือเพื่อนๆ ว่าเป็น “ไอ้งูเห่า” แต่งูเห่าอย่างผม ทำให้คนในพื้นที่ไม่มีคำพูดที่ว่า “สส. หายไปไหน” อีก แต่งูเห่าอย่างผม ติดตามเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ โดยผมโหวตเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ แต่งูเห่าอย่างผม สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้คนไทยมี “รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า” หรือ UBI แต่งูเห่าอย่างผม ติดตามการทุจริตและปัญหาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเห็นปัญหาที่สื่อแว่วว่าอาจมีการทุจริตของกลุ่มแพทย์บางกลุ่มในสถานการณ์ระบาดของโควิด แต่งูเห่าอย่างผมติดตามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใน สสส. และติดตามเรื่องการควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ ซึ่งทุกคนในสภาและนอกสภารู้ว่าผมติดตามเรื่องนี้และติดตามจริงจัง

สุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับ “รวมไทย ยูไนเต็ด” ไม่ได้เป็นแค่ชื่อที่แปลกสำหรับวงการการเมือง แต่เป็นชื่อที่แสดงถึงรากเหง้าที่พวกเราต้องการในวันที่พวกเรามาทำงานการเมือง เราต้องการการเมืองที่ไม่หาคะแนนนิยมจากความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นตัวจุดรั้งประเทศ และใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญของแต่ละคนและความคิดสร้างสรรค์ที่มี นำพาประเทศให้หลุดออกจากการเป็นประเทศปานกลางได้ ประเทศเราต้องการคนทำงานมืออาชีพมากกว่านักพูดได้ว่าว่ามีอาชีพครับ”

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2979319

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 21.05 น.

เกิดอะไรขึ้น? ลูกชาย 'ซัช เตापุน' โบกมือลาพลั้งท้องถิ่นไท โฆษปพลังประชารัฐ



เกิดอะไรขึ้น!!! ล่าสุด"ซิ้นชอบ คงอุดม"ลูกชาย"ซัช เตापุน"หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ดอตสมัครสมาชิกโฆษปพรรคพปร.อีกคน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังกพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้มีการแต่งตั้งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้มาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพปชร. หลังจากมีการยื่นใบสมัครสมาชิกพรรคแล้วเมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานว่า นายซิ้นชอบ คงอุดม โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไทย และเป็นบุตรชายนายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ นายซิ้นชอบ คงอุดม เป็นอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนลาออกมาอยู่กับพรรคพลังท้องถิ่นไทที่มีบิดา เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งนายซิ้นชอบ มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายพีระพันธุ์ ตั้งแต่อยู่พรรคประชาธิปัตย์ และได้ตัดสินใจมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับนายพีระพันธุ์ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับตำแหน่งในพรรคนั้น ซิ้นอยู่กับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณา

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/607387>

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 10:24 น.

ลูก ‘ซี้ซ เต่าปูน’ เผยเหตุย้ายชบ พปชร. ชี้พรรคเสาะแสวงปกป้องสถาบันหลักชาติ ยันไม่ยุบรวม พทท.



‘ซิ่นชอบ’ เผยเหตุย้ายชบ พปชร. ตามคำชวน ‘พีระพันธุ์’ ยันไม่ยุบรวม ‘พทท.’ ปิดเสริมทัพชั่วคราว ‘บิ๊กตู่’ คาน ‘ธรรมนัส’

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายซิ่นชอบ คงอุดม กรรมการผู้ช่วยประจำกระทรวงการคลัง แกนนำพรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) เปิดเผยว่า ได้ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จริง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม หลังจากนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และที่ปรึกษาพรรค พปชร. มาชวนให้ไปช่วยงาน โดยได้ปรึกษานาย ชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรค พทท. ผู้เป็นบิดาแล้วว่าจะมาช่วยงานตรงนี้ ซึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้ เพราะเห็นว่าพรรค พปชร. ก็มีแนวทางเดียวกับพรรค พทท.

นายซิ่นชอบกล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการบริหารพรรค พทท. และดำเนินการตามกติกาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดทุกประการ จึงไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. ได้ลงนามในใบสมัครรับเข้าพรรคแล้ว

“ผมคุ้นเคยกับพีตู่ (พีระพันธุ์) ตั้งแต่เป็น ส.ส.สมัยแรก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกัน พี่เขาก็ดีและสอนงานผม ถือเป็นคนที่มีความดี การที่ผมตัดสินใจย้ายมาอยู่พรรค พปชร. ไม่ใช่เป็นการทิ้งพรรคเล็กอย่าง พทท. แต่เพราะเราเห็นว่าพรรค พปชร. มีความดีที่ที่จะเติบโตไปเป็นสถาบันทางการเมือง เป็นเสาที่แข็งแรงในการยืนหยัดปกป้องสถาบันหลักของชาติ ทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคต” นายซิ่นชอบกล่าว

นายซิ่นชอบกล่าวว่า สำหรับพรรค พทท. ยังคงเดินหน้าต่อไปตามแนวทางและนโยบายที่ได้ประกาศไว้คือการกระจายอำนาจ และคงจับมือกับพรรค พปชร. เหมือนเดิม ยังไม่มีการควมรวม หรือยุบรวมรวมกัน โดยตอนนี้บิดายังคงเดินหน้าพรรคต่อไป ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนจะตัดสินใจมาทำงานกับพรรค พปชร. ด้วยหรือไม่ ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะเป็นเรื่องของอนาคต

เมื่อถามว่าเป็นการเข้าไปเสริมทัพในปากของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อคานอำนาจกับชั่วคราวของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร. หรือไม่ นายซิ่นชอบกล่าวว่า คงไม่เกี่ยวกับ เพราะทั้งนายพีระพันธุ์และตนเองทำงานให้พรรค อย่างที่นายพีระพันธุ์เคยระบุว่า พล.อ.ประวิตรได้ชวนเข้าพรรคมานานแล้ว แต่ยังคงตั้งใจในการทำหน้าที่ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 สภาผู้แทนราษฎร และผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงสถานการณ์โควิด แต่เมื่อถึงเวลาและไม่ติดเงื่อนไขใดก็เข้าร่วมงานกับ พปชร. ในเวลาที่เหมาะสม

นายชินชอบกล่าวว่า เบื้องต้นได้รับการประสานให้เข้ามาดูผลงานด้านกฎหมายและโครงสร้างต่างๆ ภายใน พรรคร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ เพราะส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยทำงานมาด้วยกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับอดีต ส.ส. นักการเมืองที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค พปชร. พร้อมกับนายพีระพันธุ์ นอกเหนือจากนายชินชอบแล้ว ยังมีอีก 3-4 คน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2980230

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 12.37 น.

'บิ๊กป้อม' แจง 'พีระพันธุ์' คือคน พปชร. ตั้งมาช่วยงาน หน.พรรคทุกเรื่อง



"บิ๊กป้อม" แจง "พีระพันธุ์" คือคน พปชร. ตั้งมาช่วยงาน หน.พรรคทุกเรื่อง ปิดปม "สมศักดิ์" หลังพลาดตำแหน่ง ปร.ยุทธศาสตร์

เมื่อเวลา 11.15 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พปชร.ว่า เป็นการตั้งมาช่วยงานตน

เมื่อถามว่า ถือว่าเป็นการจัดทัพของพรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ใช่การจัดทัพ แต่ให้ช่วยตน เพราะงานตนเยอะ เมื่อถามว่า นายพีระพันธุ์ช่วยงานนายกรัฐมนตรึ โดยเป็นที่ปรึกษานายกฯ อยู่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นายพีระพันธุ์เป็นคนของพรรคแล้ว จะเป็นคนของใครละ ส่วนเหตุผลที่เลือกนายพีระพันธุ์ เพราะต้องการให้มาช่วยงาน และเขาก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้ว โดยไม่ได้มอบหมายอะไรเป็นพิเศษ แต่จะให้ช่วยตนทุกอย่าง

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไป ถือว่านายพีระพันธุ์ เป็นหนึ่งในขุนพลของพรรคใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขุนพลหรือไม่ขุนพล ทุกคนเป็นขุนพลหมด เมื่อถามว่า นายพีระพันธุ์จบโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เช่นเดียวกับ พล.อ.ประวิตร จึงถูกมองเป็นเซนต์คาเบรียลคอนเนกชั่น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นายพีระพันธุ์รู้จักกันตนมานานแล้ว และคุ้นเคยกับตนตั้งแต่ปี 2551 โดยตนเป็น รมว.กลาโหม และนายพีระพันธุ์ เป็น รมว.ยุติธรรม

เมื่อถามว่า กรณีการตั้งนายสมศักดิ์ ครั้งนี้ถือเป็นการปิดปมหรือไม่หลังไม่ได้แต่งตั้งเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ได้ปิดปม เพราะให้มาเป็นที่ปรึกษาตน และมาช่วยงานตน เพราะงานเยอะ ทั้งสองคนจะดูแลทุกอย่างจากตน

เมื่อถามถึงกรณีจะมีการเลือกตั้ง อบต.ในเดือนพฤศจิกายน ส.ส.พรรค พปชร. จะต้องเตรียมความพร้อมหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ต้องเตรียมพร้อมอะไร เพราะเราไม่ได้ส่ง เมื่อถามว่า แต่มองกันว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นตัวชี้วัดการเลือกตั้งระดับชาติ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ เพราะ พปชร.ไม่ได้

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/607185>

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 08.55 น.

‘ไพศาล’ วิเคราะห์ ‘ปรับ-ไม่ปรับกรม.’ ก็และทั้งนั้น ส่อง ‘พรรคลุงฉิ่ง’ ส่อแท้งก่อนคลอด



8 ตุลาคม 2564 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ผ่านทางเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้...

ปรับไม่ปรับก็และทั้งนั้น!!!

1. หลังจากพลเอกประวิตร หัวหน้า พปชร. ส่งสัญญาณว่าไม่ปรับ กรม. แล้ว นายกรัฐมนตรีก็ขานรับว่ายังไม่ปรับ กรม. จึงเป็นอันว่าช่วงนี้ ยังไม่มีการปรับกรม.

2. ถ้าไม่ปรับ บรรดาพวกที่สนับสนุนการโหวตไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และตกปากรับคำอะไรกันไว้ก็จะรอเก้อ วันหนึ่งก็จะรอไม่ไหว!!

ในขณะที่เดียวกันลุงฉิ่งก็จะชாலอย

เมื่อไม่ได้เป็นมท.2 พรรคลุงฉิ่งก็จะแท้งก่อนคลอด!

เพราะยิ่งชாலอยนานเท่าใดก็ยิ่งวังเวงมากเท่านั้น!

และถ้าไม่ปรับก็เท่ากับยก 4 กรมใหญ่ ของกระทรวงเกษตร ซึ่งเป็นโควตาของ พปชร. ให้พรรคประชาธิปไตยเป็นของแถม แล้ว พปชร. จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน?

การไม่ปรับจึงมีแต่เสะ

3. ถ้าปรับกรม. ก็ต้องคืนตำแหน่งให้กับ พปชร. ทั้ง 2 ตำแหน่ง ถ้าไม่คืนก็เสะ!

แต่ถ้าคืนให้ ก็ทำให้ สส. ได้และกลุ่มสามมิตรที่ตกปากรับคำกันไว้ ไม่ได้ตำแหน่งและจะตีรวนจนพัง และพวกที่หมายปองกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลังไว้ ก็จะรุมกินโต๊ะจนเปรอะไปหมด

ดังนั้นหนทางปรับ กรม. ไม่ว่าจะปรับหรือไม่ปรับ ก็และทั้งนั้น!!!

3 จะเบาสุดก็ต้องให้พลเอกประวิตร เป็นรองนายก ควมท. 1 และกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยร้อยเอกธรรมนัส เป็นเลขาฯมท.1 และ ดร.นฤมลเป็นเลขาฯรองนายก ก็จะมีตำแหน่งเหลือไปจัดสรรให้แก่พวกที่ตกปากรับคำกันไว้!!!

แล้วจะเอาพลเอกอนุพงษ์ไปไว้ที่ไหน?

ก็ต้องไปไกลโหม ส่วนสามมิตรก็ต้องให้กระทรวงพลังงานแลกกับกระทรวงอุตสาหกรรม

ก็จะมีตำแหน่งเหลือให้ 13 สส.ภาคใต้

ส่วนลุงตอมนั้นก็ควรพักได้แล้ว และเชิญนักการทูตมืออาชีพ ที่ประสานได้ทั้ง nato และ sco มากอบกู้งานต่างประเทศ ครั้งใหญ่ !!!

ลุงฉิ่งขาลอยมา 8 วันแล้ว!!!

1. ลุงฉิ่งเกษียณมา 8 วันแล้ว ยังไม่มีวีแวว ของพรรคการเมืองใหม่ ทุกอย่างยังคงเงิบกริบ

2. พปชร. ตัดหน้า ประกาศเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ทำให้พรรคของลุงฉิ่งอาจแทงก่อนคลอด และทำให้ สส. พปชร.บางคน ที่คิดจะแยกตัวต้องถูกตรึงอยู่ที่เดิม คงมีแต่พันเอกสุชาติคนเดียว ที่ประกาศออกจากพรรค พปชร.ไปแล้ว

ดังนั้น ในขณะนี้ต้องถือว่า พปชร. คือคู่แข่งสำคัญของ พท. ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ในขณะที่พรรคจิ๋วและพรรค ส้มครเล่นทั้งหลาย พวกมันวิ่งเวงตามไปด้วย

3. ขณะนี้เหลือเวลาอีก 15 วันเป็นอย่างช้า ที่นายจะต้องนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้า

ดูท่ายังไม่มีการตกลงปลงใจแน่นอนว่าจะเปลี่ยนการเลือกตั้งโดยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หรือจะกลับไปใช้บัตรเบอร์เดียวเหมือนเดิม

แต่เมื่อพิจารณาจากการไม่มีการออกพระราชกำหนดใดๆ ก็สะท้อนถึงความกังวลเรื่องคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อเป็นเช่นนี้ บรรยากาศที่ดูเหมือนคลื่นลมสงบในยามนี้ แท้จริงอาจรอวันเวลาที่พายุใหญ่จะพัดถล่มมาในวันใดก็ได้!!!

เมื่อมีการไปไม่เป็นเช่นนี้ ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการตัดไม้ข่มนามว่า “ไปยาว” ดังที่เห็นกันอยู่

จะไปยาวไปสั้นไม่ได้อยู่ที่การตัดไม้ข่มนาม! แต่อยู่ที่ใครคุมเสียง สส. ในสภาผู้แทนราษฎรต่างหาก

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/607430>

กรุงเทพธุรกิจ

08 ต.ค. 2564 เวลา 9:12 น.

"โฆษกรัฐบาล" โว "ประยุทธ์" ผลงานเทียบ ไม่แปลกถ้าเลือกตั้ง เป็นนายกฯอีกสมัย



"โฆษกรัฐบาล" สว่น "หมอล้าน" หลัง ชัด "พปชร." ไม่ละลาย จ่อเสนอชื่อ "ประยุทธ์" ต่อ โว ผลงาน "นายกฯ" เป็นรูปธรรมเทียบ ระบุ เลือกตั้งครั้งหน้า ถ้าได้เป็นอีกสมัย ไม่แปลก ถ้าเป็นฉันทามติของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ระบุว่า การที่พรรคพลังประชารัฐจะเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนั้น ไม่รู้สึกอายตัวเองบ้างหรือ เพราะ 7 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์สร้างหายนะให้กับประเทศมากแค่ไหนว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์มุ่งทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาตลอดมีผลงานเป็นรูปธรรมมากมาย โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมมีการขยายรถไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง ฯลฯ ซึ่งประชาชนก็รับรู้ได้ จึงสะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่า ประชาชนต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์บริหารประเทศต่อไป

"หากการเลือกตั้งครั้งหน้า พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยก็ไม่ใช่ว่าเรื่องแปลกอะไรถ้าเป็นฉันทามติของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ" นายธนกร กล่าว

นายธนกร กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์เข้ามาแก้ปัญหาประเทศตามความต้องการของประชาชนผ่านผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งต่างจากรัฐบาลในอดีตที่ นพ.ชลน่าน คั้นเคย มีการสืบทอดอำนาจระยะยาวผ่านคนในเครือญาติ ไม่สนใจว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไร ไม่รู้แก่นนำพรรคไหนกันแน่ที่บ้าอำนาจ หลงอำนาจ ถึงขั้นผลักดันกฎหมายแบบสุดซอยก็ยังทำมาแล้ว นพ.ชลน่านน่าจะรู้สึกอายใจกับพฤติกรรมแบบนี้เสียก่อน แล้วค่อยมาบอกว่าคนอื่นน่าจะอาย

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/964658>

กรุงเทพมหานคร

08 ต.ค. 2564 เวลา 11:20 น.

"จรินทร์" เปิดรับคนรุ่นใหม่เข้า ปชป. ใช้ความสามารถขึ้น "ปาร์ตี้ลิสต์"



“จรินทร์” ชู “ประชาธิปไตย” ยุคนี้ มีคนรุ่นใหม่เข้าพรรค เปิดโอกาสให้ใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และผลงาน เป็นตัวชี้วัด ไม่ใช่มีแต่อาวุโส ขึ้น “ปาร์ตี้ลิสต์”

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในระหว่าง “จรินทร์ ออนทัวร์” ภาคตะวันออก ที่จังหวัดตราดถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องตัวผู้สมัครในภาคตะวันออกของพรรคว่า ในภาคตะวันออกที่เป็นเป้าหมายของพรรคขณะนี้อย่างน้อยมี 3 จังหวัดที่ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว

ทั้งหมด เกือบ 100% แล้ว ประกอบด้วย จันทบุรี ระยอง และตราด สำหรับระยอง มี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค เป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง เพราะเป็น 1 ในผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว และในการเลือกตั้งครั้งหน้า จังหวัดระยองจะมีผู้แทนเพิ่มเป็น 5 คน ถ้าเป็นการเลือกตั้งแบบใช้บัตรสองใบ ส่วนจังหวัดจันทบุรี พรรคได้เปิดตัวผู้สมัคร 3 ท่านไปแล้วในนาม “ดริมทีม ประชาธิปัตย์จันทบุรี” สำหรับจังหวัดตราดก็ได้เตรียมผู้สมัครแล้ว 1 คน

“3 จังหวัดนี้ จะมีผู้แทนราษฎร ถ้าเป็นบัตรสองใบรวมกัน 5+3+1 รวมเป็น 9 คน ซึ่ง 9 ที่นั่งนี้ ถือว่าประชาธิปัตย์มีโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งทั้งหมดนี้สูง เพราะเมื่อวานได้คุยกันระหว่างแกนนำของพรรคทั้ง 3 เขต และผู้สนับสนุนก็เห็นตรงกันว่ามีโอกาสสูงมาก เทียบวันที่เราจะได้จังหวัดจันทบุรีทั้ง 3 คน และผู้สมัครก็มีศักยภาพด้วย มีทั้งเลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ รวมอยู่ทั้ง 3 คน เพราะเขต 1 เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ เป็นทันตแพทย์ และมีศักยภาพสูง ลงพื้นที่สม่ำเสมอเป็นคนรุ่นใหม่ บุคลิกภาพดี ลงพื้นที่ติดดินตลอด ส่วนอีกเขต น้องเบนซ์ ชรัตน์ เนรัญชร ลงสมัครคราวที่แล้วแพ้ไม่มาก เทียบหน้าก็มีโอกาสเพราะทำงานการเมืองสม่ำเสมอ ส่วนท่านยุค เป็นอดีต ส.ส. ของพรรค แม้ย้ายพรรคไปรอบหนึ่ง วันนี้ก็เลือดเก่าไหลกลับก็มีโอกาสมาก เมื่อกลับมาประชาธิปัตย์ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เทียบนี้จะได้ถ้ากลับมาลงในนามพรรคประชาธิปัตย์” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

นายจรินทร์ กล่าวอีกว่า “ดริมทีม ประชาธิปัตย์ จันทบุรี” สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ ประกอบด้วย นายยุค ชนะวัฒน์ปัญญา อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี 3 สมัย ซึ่งเคยลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไป นายชรัตน์ เนรัญชร จบปริญญาตรี เกียรตินิยม ด้านการตลาด ปริญญาโท ด้านการบริหาร

การเงินปัจจุบันเป็นรองเลขานุการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และ ทพ.อิทธิพล จังสิริมงคล เป็นศิษย์เก่า ร.ร.สวนกุหลาบ ทัศนแพทย์ จุฬาฯ ปริญญาโท นิติศาสตร์ และเคยรับราชการที่ รพ.ศูนย์จันทบุรี

ส่วนที่ผู้สื่อข่าวระบุถึงคู่แข่งในจังหวัดจันทบุรีว่าเป็นขาใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนั้น นายจรินทร์กล่าวว่า เป็นธรรมดาไม่มีเขตไหนที่ลงคนเดียว เพราะฉะนั้นก็ต้องมีคู่แข่ง เราก็เป็นคู่แข่งของเขา เขาก็เป็นคู่แข่งของเรา ทุกเขตเลือกตั้งจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวยังสอบถามถึงการจัดลำดับ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ว่ามีความกังวลหรือไม่ ที่มีหลายฝ่ายมองว่าการเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของประชาธิปัตย์เป็นเรื่องยาก เพราะต้องฝ่า 18 ด่านอรหันต์ ในเรื่องอาวุโส นั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคมีเกณฑ์อยู่แล้วว่าผู้ใดเหมาะสมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคบ้าง มีศักยภาพอย่างไร ความอาวุโสก็เป็น 1 ในนั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะพรรคก็จะเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ ที่ผ่านมาเมื่อตนมาเป็นหัวหน้าพรรค ก็ได้พิสูจน์ชัดเจน อย่าง คุณปริญญา พานิชภักดิ์ เข้ามาพรรคครั้งแรก ก็ได้รับการสนับสนุนให้เป็นรองหัวหน้าพรรค เพราะเขามีศักยภาพ เป็นคนรุ่นใหม่และทำหน้าที่ได้ดี ยังมีคนอื่น ๆ อีกมาก เช่น ดร. อิศระ เสรีวัฒนวุฒิ คุณตันจิตภัสร์ ก็ลงสมัครในนามบัญชีรายชื่อของพรรคเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรค

“ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และผลงาน จะเป็นตัวชี้วัดด้วย สำหรับการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์ครั้งนี้ไม่ใช่มีแค่อาวุโสอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในพรรคก็มีโอกาส และวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่จำนวนมากเดินเข้าพรรคประชาธิปัตย์ และผมก็ได้ประกาศตัวไปตามลำดับอยู่แล้ว และยังมีอีกเยอะเมื่อถึงเวลาที่จะประกาศให้ทราบ ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเดินเข้าพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุด จนวันนี้ก็ยังเดินเข้าอยู่ เมื่อวานขึ้นประชุมกรรมการบริหารพรรค ก็มีการรับสมัครใหม่ 7-8,000 คน ในจำนวนนั้นเป็นคนรุ่นใหม่ถึง 20-30%” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/964690>



การที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิดทางให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคพลังประชารัฐ โดยการขอบคุณจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ความหมายหนึ่งภายในกับปียโวหารนี้ ของพี่น้อง 2 ป. คือการปิดเกมในเรื่องการจัดตั้งพรรคสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่อ้างว่ากระทำโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในนามของ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ต้องปิดสนิทไปโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ภายในการตอบรับของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยพรรคพลังประชารัฐจะไม่เป็นไปตามความเข้าใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่นแหละปฏิกิริยาก็มีโอกาสตามมา นั่นคือ รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ มิได้มีเพียงชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้เดียว คำถามก็คือ หากเป็นเช่นนั้นจะเป็นการ ‘สาย’ เกินไปหรือไม่ สายเกินไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะกลับลำด้วยการทวนกลับไปจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นของตนเอง

จากที่มีเสียงตอบรับผ่านคำขอบคุณจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากที่มีการเปิดกว้างอย่างเต็มที่ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อาจเห็นทางสะดวกราบรื่น แต่คำถามที่เสนอเข้ามาก็คือ ในพรรคพลังประชารัฐยังมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อยู่หรือไม่

คำตอบแน่ชัดอย่างที่สุด ยังมีอยู่และเป็นการดำรงอยู่อย่างไม่สามัญธรรมดา ตรงกันข้าม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยังเป็นเลขาธิการพรรค นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ยังเป็นเหรียญกษาปณ์ ยิ่งกว่านั้น บทบาทของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ระยะเวลาหลังแทนที่จะหมดสิ้นไป กลับยังมีมากขึ้น นั่นก็คือ การเข้าไปรับผิดชอบงาน ‘เลือกตั้ง’ ของพรรคโดยตรง

การดำรงอยู่ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ย่อมเป็นการดำรงอยู่อย่างเป็นนวมในหัวใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แนวคิดในการรุกเข้าไปยึดพรรคพลังประชารัฐจึงยังอยู่ โดยรู้ทั้งรู้ว่าการเข้าไปยึดพรรคเท่ากับเข้าไปยึดงาน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ นี่คือปัญหาที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต้องบริหารจัดการ

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6663226

07 ต.ค. 2564

"คณะก้าวหน้า" ภาพซ้อนพรรคก้าวไกลในภาวะเลือดไหลออกหวังขมิกลางเวที อบต.



"คณะก้าวหน้า"ลุยเวทีเลือกตั้งสมาชิกอบต. หวังปักหมุดเป็นฐานเสียง"ก้าวไกล" สวจนกระแส" ผู้แทนฯสี่สี่ล้มไหลออก

หลังจากที่“ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ”หลุดวงโคจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหตุเพราะให้พรรคอนาคตใหม่ซึ่งตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคกู้เงิน191.2 ล้านบาท จาก "ธนาธร" โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและ"ต้องยุบพรรค+ตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารสิบปี "

"ธนาธรและคณะ" จึงมาก่อตั้ง"คณะก้าวหน้า"ที่เดินเคียงข้างพรรคก้าวไกล ในฐานะทายาทพรรคสี่สี่ล้มเพื่อลุยงานการเมืองให้ถึงฝั่งฝันที่พวกตนปรารถนา

โดยเป้าหมายหลังจาก 24 มี.ค. 2562 พรรคอนาคตใหม่ได้ ส.ส.พลิกความคาดหมาย 81 ที่นั่ง (แบ่ง เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 50 คน และ ส.ส.เขต 31 คน) จนเป็นพรรคอันดับสามในสภาผู้แทนราษฎรในช่วงนั้น ต่อมาเกิดตำนานงูเห่าสี่สี่ล้มหลายภาค จนคะแนนฝ่ายค้านลดลง เนื่องจากการขบถงูเห่าสี่สี่ล้มให้ย้ายไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลเหตุจากการเป็นกบฏ จนวันนี้พรรคก้าวไกลเหลือส.ส.สองระบบจำนวน 48 คน และหลังจาก 6 ต.ค. 2564 "วินท์ สุธีรัชชัย " ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศลาออกจาก ส.ส. และตั้งพรรคใหม่นั้น พรรคสี่สี่ล้มเวอร์ชันสองจะเหลือผู้แทนราษฎร 47 คน แบบนี้พรรคก้าวไกลยังหวังจะได้ส.ส.เขตราว 150-170 คนในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้จริงหรือ...น่าคิด

ย้อนเวลาไปนิด...หลังรัฐบาลไฟเขียวให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้น(แข่งแข่งไว้หลายปีตั้งแต่ศษ.ยึดอำนาจ) โดยเริ่มจากวันที่ 20 ธันวาคม 2563 คือวันเลือกตั้งนายกอบจ. ตอนนั้น “ธนาธร ” คาดหวังว่าสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ พลพรรคสี่สี่ล้มเวอร์ชันล่าสุดในนามคณะก้าวหน้าจะปักธงไว้ได้ เพราะเชื่อว่า สังคมจะตอบรับเหมือนเมื่อครั้งพรรคอนาคตใหม่ลงสนาม แต่ธนาธรผิดหวัง จากเหตุที่ผู้สมัครนายก อบจ. 42 จังหวัดพ่ายทุกสนาม แต่อีกด้านหนึ่ง คณะก้าวหน้ายังได้สมาชิกอบจ. ทั่วไทยกระจายในจังหวัดต่างๆรวม 57 คน

จากนั้นวันที่ 28 มีนาคม 2564 ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 2,472 แห่งทั่วประเทศ รวม 33,666 ตำแหน่ง คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัคร กว่า 100 แห่ง (แยกเป็นนายกเทศมนตรีนคร 11 แห่ง, นายกเทศมนตรีเมือง 25 แห่ง,นายกเทศมนตรีตำบล 69 แห่ง) พบว่า ตัวแทนคณะก้าวหน้าได้นายกเทศมนตรีตำบล

12 แห่ง แยกเป็น ลำพูน 1 แห่ง, ร้อยเอ็ด 3 แห่ง, หนองบัวลำภู 3 แห่ง, อุตรธานี 2 แห่ง, มุกดาหาร 2 แห่ง, สมุทรปราการ 1 แห่ง

เวทีล่าสุด "คณะก้าวหน้า" แถลงว่า ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ได้รับการยืนยันลงสมัคร 195 แห่ง จาก 51 จังหวัดทั่วประเทศ โดยการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

พบว่า คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครนายกอบต. มากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ จ.อุตรธานี 21 แห่ง, จ.ร้อยเอ็ด 15 แห่ง, จ.หนองบัวลำภู 10 แห่ง, จ.มหาสารคาม 10 แห่ง และ จ.นครราชสีมา 9 แห่ง

มูลเหตุจูงใจที่ "ธนาธร" พุ่งเป้าไปที่ภาคอีสานนั้น เพราะเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมา คณะก้าวหน้าได้รับชัยชนะ ในเทศบาลตำบลภาคอีสาน 8 แห่ง จากทั้งหมด 12 แห่ง

ภาวะเช่นนี้แปลว่า "ธนาธร" วางหมากปูพรมดึงเซลล์เล็กที่สุดสำหรับการเลือกตั้งสนามส.ส.ไว้ในมือให้ได้ โดยเน้นพื้นที่นำร่องว่ามีโอกาสชนะเพื่อสอดรับกับการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลไปแบบ "ใครพร้อมก่อนเปิดตัวก่อน" ซึ่งตอนนี้ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้าพรรคลงพื้นที่ไปแล้วหลายจังหวัด

ทางการเมือง จะพบว่า อบต. นั้นมีหลายหมู่บ้านในสังกัด, อำเภอนั้นนั้นมีหลายตำบลมาขึ้นตรง และหลายอำเภอคือหนึ่งเขตเลือกตั้งส.ส. หากนักการเมืองกุมสภาพพื้นที่ไว้ได้ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน-ตำบล-อำเภอ หรือเลื่อนขึ้นกุมสภาพจังหวัดไว้ได้ นักการเมือง-พรรคการเมือง-กลุ่มการเมืองของขั้วนั้นๆ จะมีแรงต่อรองสูงทั้งในท้องถิ่น-ภูมิภาค-ประเทศโดยพลัน

ตรงนี้คืออาจจะเป็นจุดอ่อนที่ "ธนาธร" เคยละเลยเมื่อวันวาน และวันนี้เมื่อดวงตาเห็นสัจธรรมทางการเมือง การปูพรมลูกลอยเสียงระดับเซลล์เล็กสุดเพื่อขยายตัวเป็นเซลล์ใหญ่สุดให้พรรคก้าวไกลนั้นจึงต้องเร่งกระทำให้เกิดผลมากที่สุด

แต่อย่ามองข้ามการแปรพักตร์-ไขก๊อกของอดีตส.ส.อนาคตใหม่-ก้าวไกลหลายคนี่พูดเป็นนัยๆ ให้สังคมคิดต่อว่า พรรคสีส้มทั้งสองเวอร์ชันยืนบนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่... และอย่าลืมว่าการเดินเกมเสี่ยงหนุนาการชุมนุมของเยาวชนที่ใช้ความรุนแรงรายวันกับสามข้อเรียกร้องที่ตอนนี้สังคมเริ่มไม่ไหวราคาแล้วนั้นจะเป็นบูมเมอแรงสะท้อนกลับ หากการสอบสวนขยายผลของตำรวจเจาะลึกถึงรากหาตัวผู้บงการมือบป่วนเมืองได้นั้น

หายนะจะมาเยือน....

หมายเหตุ

ข้อมูลจากเว็บไซต์กต.ระบุข้อมูลสมาชิกและสาขาพรรคก้าวไกลสมาชิกทั้งหมด 31,141 คน

ภาคเหนือ 5,827 คน

ภาคกลาง 11,582 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,181 คน

ภาคใต้ 3,551 คน

ข้อมูลสาขา

สาขาทั้งหมด 6 แห่ง

ภาคเหนือ 2 แห่ง

ภาคกลาง 2 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง

ภาคใต้ 1 แห่ง

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/scoop/487194>

07 ต.ค. 2564

นายห้างวินท์กับ "ธนาธร" บทเรียนงูเห่าสีส้ม



ตราบาปงูเห่าสีส้ม "ธนาธร" เชนิษฐหน้าความจริง แยกมิตรแยกศัตรู กรณีนายห้างวินท์ทิ้งก้าวไกลไปตั้งพรรคใหม่

นับก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ “ธนาธร” ได้รับบทเรียนมากมาย โดยเฉพาะความขัดแย้งภายในพรรคช่วงก่อนเกิดเหตุยุบพรรค และตามมาด้วยปรากฏการณ์งูเห่าสีส้ม กรณี วินท์ สุธีรัชย์ ลาออกจากการเป็น ส.ส. และอำลาพรรคก้าวไกล ก็เป็นสารตกค้างในใจมาจากยุค “ธนาธร” และผองเพื่อนอนาคตใหม่กลุ่มเพื่อน “ธนาธร” อาจมองว่าผู้ทิ้งพรรคไป เป็นงูเห่า ไม่มีอุดมการณ์ แต่ไม่เคยตรวจสอบปัญหาภายในขบวนของตัวเอง

ถ้ายังจำกันได้ ปลายปี 2562 พรรคอนาคตใหม่มีมติขับ 4 ส.ส.ออกจากพรรค ตกเป็นข่าวครึกโครม แต่หลังยุบพรรคอนาคตใหม่ ก็มี 10 ส.ส.สีส้ม ไม่ยอมตามไปพรรคก้าวไกล กระทั่งวันนี้ มี 5 ส.ส.ก้าวไกล ที่ตัวยังอยู่ในพรรคแต่ใจนั้นไปสังกัดพรรคอื่นเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น วินท์ สุธีรัชย์ เลือกลาออกจาก ส.ส.ไปตั้งพรรคใหม่

วันที่ 7 ต.ค.2564 วินท์ สุธีรัชย์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ร่วมกับมิตรสหายเปิดตัวพรรครวมไทยยูไนเต็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ขอร่วมรัฐบาลกับพรรคเผด็จการ และไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจแน่นอน การเปิดตัวพรรครวมไทยยูไนเต็ด ย่อมไม่ดังเปรี้ยงปร้างเท่ากับการปรากฏตัวของพรรคอนาคตใหม่ ภายใต้การนำของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

‘ฟาร์มงูเห่า’

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ “ธนาธร” ก็ส่งไม้ต่อให้ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซึ่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ยอมรับว่าภาพพรรคงูเห่าหรือฟาร์มงูเห่า กลายเป็นภาพลบที่ต้องใช้เวลาอธิบายให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจ เมื่อเลือกผู้สมัคร ส.ส.ก้าวไกลแล้ว จะไม่กลายเป็นงูเห่าในภายหลัง

ว่ากันตามตรง ความขัดแย้งภายในพรรคอนาคตใหม่ยุค “ธนาธร” ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย เนื่องจากการก่อเกิดของพรรคในเวลาอันจำกัด ใช้เวลารวบรวมไพร่พลแค่นี้ก็เดือนก็เข้าสู่สนามเลือกตั้ง การปรับจูนความคิดยังไม่ทันลงตัวก่อให้เกิดช่องว่างทางความคิด ระหว่างแกนนำพรรคกับผู้สมัคร ส.ส.เขต ที่มีบุคลิกแตกต่างกัน พอได้เป็น ส.ส.แบบสามล้อถูกหวย ย่อมเกิดการไม่ลงรอยกันตามธรรมชาติของนักเลือกตั้ง

เหนืออื่นใด ภายในพรรคอนาคตใหม่ มีการต่อสู้กันภายในระหว่างนักเคลื่อนไหวภาคประชาชน สายตรงกลุ่ม เพื่อนธนาธรกับนักการเมืองท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนธนาธร จะมองว่า ส.ส.เขต หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้เป็น ส.ส.เพราะคนคลังธนาธร ฉะนั้น จึงไม่ต้อง มาเรียกร้องหรือต่อรองจากพรรค

‘นายห้าง ว.’

วันแรกที่ วินท์ สุธีรัชชัย นักธุรกิจหนุ่มเข้ามาร่วมงานกับ “ธนาธร” ในพรรคอนาคตใหม่ คงไม่คาดคิดหรือกว่า วันหนึ่งจะต้องแยกทางกันแบบไม่สวยงามมากนัก

ต้นปี 2564 มีคนในพรรคก้าวไกล เปิดประเด็นความเคลื่อนไหวของ ส.ส.จุฬาฯ ที่แฝงตัวอยู่ในพรรค แถมนระบุว่า “นายห้าง ว.” มีความพยายามสร้างมุ้งขึ้นมาในพรรค และมี ส.ส.อยู่ในกลุ่ม 3-4 คน ประกอบด้วย ส.ส.กทม. และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

บังเอิญว่า วินท์ สุธีรัชชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อขณะนั้น เป็น 1 ใน 9 ส.ส.ที่ไม่ลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา 112 เขาจึงตกเป็นเป้าหมายของขบวนการปล่อยข่าวจากคนในพรรคก้าวไกล

วินท์ สุธีรัชชัย ก่อตั้งบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด ผลิตเหล็กม้วนรีดร้อนที่นำไปใช้ได้กับหลายผลิตภัณฑ์ ทั้งเหล็กรูปพรรณ เหล็กโครงสร้างต่างๆ

นอกจากนี้ วินท์ สุธีรัชชัย ยังเป็นกรรมการบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 11 แห่ง ในเครือ ตระกูลสุธีรัชชัย ปี 2560 มีรายได้รวมราว 2 พันล้านบาท มาจาก 4 บริษัทหลัก

วินท์ นับหนึ่งทางการเมืองที่พรรคอนาคตใหม่ และเริ่มนับหนึ่งอีกหนกับพรรครวมไทยยูไนเต็ด ด้วยลำแข้งตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาชื่อเสียงของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/scoop/487136>

8 ตุลาคม 2564 00:10 น.

เดิมพัน ประชาธิปไตย !?



การวางบทบาทของ พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งใน ทางการเมือง ควบคู่ไปกับ การเป็น ฝ่ายบริหาร ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในยามที่พรรคยังมีภารกิจใหญ่หลวง อยู่ที่พลิกสถานการณ์ให้ประชาธิปัตย์ กลับมาเป็น พรรคเกิรร้อย ในการเลือกตั้ง รอบหน้าได้อย่างไร ด้วยกลยุทธ์ใด

และขณะเดียวกันการวางตำแหน่งในฐานะ พรรคร่วมรัฐบาล สำหรับประชาธิปัตย์ ที่แม้จะเสียงส.ส.48 ที่นั่ง เป็นพรรคอันดับสามในรัฐบาล ก็ต้องมีฤทธิ์มีเดชอยู่บ้าง ไม่อย่างนั้นจะทำให้ประชาธิปัตย์ ต้อง เสียรั้งวัด จากปรากฏการณ์ ศีก4กรม ที่จับลงตรงที่ บิ๊กตุ๋ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยอมคืนงานกลับไปให้รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากที่แกนนำตั้งแต่หัวขบวนไปจนถึงส.ส.พากันออกมาแสดงความไม่พอใจ เรียกร้องให้พรรคพลังประชารัฐ จัดการปัญหาภายในของตัวเองให้เรียบร้อย อย่าปล่อยให้ลูกหลานออกมากระทบกับความสัมพันธ์ในรัฐบาลด้วยตนเอง

เมื่อได้ 4กรมงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับคืนมาอยู่ในมือ รัฐมนตรีของพรรคเรียบร้อยแล้ว หมายความว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยอมถอยเพื่อรักษาหน้าใจ และให้เกียรติพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว แต่ยอมไม่ได้หมายความว่า ในทางการเมืองแล้ว ประชาธิปัตย์เองจะเปิดเกมบุกเพื่อรักษาพื้นที่ ของตัวเองเอาไว้ให้ได้มากที่สุด

เดิมพันในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ สำหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้นต้องยอมรับว่า หนักหนาสาหัสไม่น้อย เพราะการที่จะผลักดันให้พรรคซึ่งมีอยู่เพียง 48 ที่นั่ง ทะยานขึ้นไปเป็นพรรคเกิรร้อย ในยามที่พรรคใหญ่ ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐต่างประกาศตัวเป็น พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล บนความได้เปรียบจากกติกาใหม่ ด้วยรูปแบบการเลือกตั้ง บัตร 2ใบ

แม้ในแง่การบริหารจัดการพรรคแล้ว ประชาธิปัตย์ถือว่ามีความพร้อมสั่งงานผ่านกลไกสาขาพรรคทั่วประเทศ อีกทั้งยังส่งส.ส.ให้เกาะติดพื้นที่ เดินสายพบปะประชาชน อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ที่ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จะควง บิ๊กป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมด้วยซ้ำก็ตาม แต่อย่าลืมว่าเมื่อ เป้าหมายของ 3ป. คือการกลับมานั่ง ในฐานะ พรรคแกนนำรัฐบาล ส่ง พล.อ.ประยุทธ์ เป็น นายกรัฐมนตรี3 ยิ่งทำให้การต่อสู้ของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อหวัง ทวงคืนเก้าอี้ส.ส.ในแต่ละภาค ยิ่งยากลำบากมากขึ้น โดยเฉพาะฐานที่มั่น ภาคใต้ และ กทม. ที่ต้องเสียที่นั่งให้กับพรรค คู่แข่ง อย่างใจหาย

ทั้งนี้ต้องถือว่า บทเรียนจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 คือคำตอบและตัวชี้วัดแล้วว่า เดิมพันของประชาธิปัตย์ รอบหน้านั้นสูงลิบลัว!

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/287160>

8 ตุลาคม 2564 7:30 น.

ปรับ ครม. คลื่นไถ่น้ำ พปชร. รอบใหม่

แต่ “บิ๊กตุ” ก็ยังประมาทไม่ได้ เพราะ “สนิมเนื้อใน” ของพรรคพลังประชาชน มีอยู่ทุกจังหวัดอย่างก้าว โดยเฉพาะ การปรับ ครม. “ประยุทธ์ 2/5” ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ ว่าพรรคจะสั่นสะเทือนแค่ไหน



หลายจังหวัดยังประสบภัยธรรมชาติ “อุทกภัย” ทำให้ นักการเมืองลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน จนบางครั้ง กลายเป็นภาพหักขิงเหลี่ยมทางการเมือง แย่งพื้นที่สื่อเตรียมความพร้อมโหมโรง เพราะตอนนี้รัฐบาลทำงานได้ 2 ปีกว่า จะหมดวาระปี 66 และยิ่งเป็นประเด็นเพิ่มขึ้นเมื่อ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามหนังสือส่งถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป แม้จะเป็นเรื่องปกติในการแจ้งเตือนต่อพรรคการเมือง แต่ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ เพราะนักเลือกตั้งมักจะจุกใจ กว่า อาชีพอื่นๆ ว่านี่คือการส่งสัญญาณเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง

ดังนั้นเราจึงได้เห็นการโหมโรงของแต่ละพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ที่เริ่มทยอยเปิดตัว อาทิ พรรคเศรษฐกิจไทย ของ “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ยังชุ่มเงียบรอจังหวะอยู่ หรือที่เพิ่งเปิดตัวสดๆ ร้อนๆ กับ พรรครวมไทย ยูไนเต็ด ของ วินท์ สุธีรัชย์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ หนึ่งในนายทุนพรรคก้าวไกล เจ้าของโรงงาน เหล็ก จ.ระยอง แม้แต่การเปิดตัว สถาบันอนาคตศึกษาอนาคตไทยศึกษา (ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์) ของนายอุตตม สาว นายน อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ที่เหลือเพียง “3 กุมาร” เพราะ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อธิการเมืองไปทำงาน ภาคเอกชนเต็มตัวแล้ว เป็นต้น

แต่ที่คึกคักสุดๆ คือการเริ่มเปิดหน้าแคคนดิเด็ดขิงนายกรัฐมนตรีกันแต่ไก่เห... โดยพรรค ประชาธิปัตย์ ส่ง “อู๊ดดำ” จรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค วัย 65 ปี พรรคภูมิใจไทย เสนอหนึ่งเดียว “เสี่ย หนู” อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค วัย 55 ปี พรรคก้าวไกล ส่งเทพบุตรหน้าหยก พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค วัย 41 ปี ขณะที่พรรคกล้า ส่ง กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค อดีต รมว.คลัง วัย 57 ปี ส่วนพรรคไทยสร้างไทย คงหนี ไม่พ้นเต็งหนึ่ง คุณหญิงสุภารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค วัย 60 ปี

ด้าน 2 พรรคการเมืองใหญ่ อย่าง พรรคเพื่อไทย ยังซุ่ม ไม่เปิดชื่อ แต่มีการันตีจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่าน ที่จะรอเปิดช่วงใกล้เลือกตั้ง แต่รับรองมี เซอร์ไพรส์ ส่วน พรรคพลังประชารัฐ ล่าสุด “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ประกาศอย่างเป็นทางการ ในการดัน “บิ๊กตู” เป็น นายกรัฐมนตรี สมัยที่ 3

ตรงนี้สยบข่าวลือร่ำไรวของ “3 ป.” และสกัดเลือดไหลออก “แตกพรรคใหม่” พร้อมๆกับการันตีภาพความ ชัดแย้งจากเหตุการณ์ “กบฏธรรมนัส” ซึ่งความมั่นใจจากปากของ “บิ๊กป้อม” ณ วันนี้ น่าจะสร้างความสามัคคีภายใน พรรคพลังประชารัฐ เพื่อเร่งวางฐานอำนาจในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้ง อบต. สก. รวมไปถึงผู้ว่า กทม. ที่จะเกิดขึ้นตามลำดับ

แต่ “บิ๊กตู” ก็ยังประมาทไม่ได้ เพราะ “สนิมเนื้อใน” ของพรรคพลังประชารัฐ มีอยู่ทุกจังหวัดอย่างก้าว โดยเฉพาะการปรับ ครม. “ประยุทธ์ 2/5” ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ ว่าพรรคจะสั่นสะเทือนแค่ไหน จะเอา คนของใครเข้า-ออก เพื่อเตรียมวางฐานเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 1 พ.ย.64-28 ก.ย.65 จากปฏิกิริยา “ธรรมนัสเอฟเฟกต์” ในการโหวตกฎหมายฉบับสำคัญๆตามมาอย่างแน่นอน ...ฟินธง!!

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/352385/>

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 08:12 น.

09.00 INDEX เส้นทาง ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในมือ แกร่ง พลึงประชารัฐ



09.00 INDEX เส้นทาง ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในมือ แกร่ง พลึงประชารัฐ

เหมือนกับการแต่งตั้ง นายพิระพันธ์ุ สาสิรัฐวิภาค นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นที่ปรึกษา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเท่ากับเป็น “ไฟเขียว” เปิดหนทางการรุกคืบเข้ามาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายในพรรคพลังประชารัฐ รวากับ นายพิระพันธ์ุ สาสิรัฐวิภาค คือ “ตัวแทน” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวากับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน สะท้อนการเลือกข้างของ “กลุ่มสามมิตร” ทั้งๆที่ในความเป็นจริงทุกการตัดสินใจของ พล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ ล้วนดำเนินไปภายใต้ความเห็นชอบอย่างเต็มเปี่ยมของ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ และที่ประทับตราอย่างมีอาจปฏิเสศได้ยังเป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวมทั้ง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ดัชชีชีวิตหนึ่งก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีใจคนตัดสินใจ

คนตัดสินใจยังเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่แปรเปลี่ยน สถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แน่นอนมีเพียงการยอมรับโดยพื้นฐานใน “เบื้องต้น” ว่าดำรงเป็น “แคนดิเดต” นายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ที่มั่นใจว่าจะเป็นอย่างเพียง “หนึ่งเดียว” เหมือนกับในสถานการณ์ การเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ก็ไม่น่าจะใช่อีกแล้ว ในเมื่อไม่ว่า “นิดาโพล” ที่ออกมาจากเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน คะแนนและความนิยมทรุดต่ำลงเป็นลำดับ กระหน้าเข้ามาอีกผ่าน “อีสานโพล” จึงมีความเป็นไปได้สูงยิ่งว่าจักต้องหา “แคนดิเดต” อีกอย่างน้อย ก็ 2 คนเข้ามาประกอบเพื่อสร้างหลักประกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นคือจุดและความไม่แน่นอนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปมเงื่อนมิได้อยู่ที่ว่าอำนาจยังอยู่ในมือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมือนเมื่อแรกรัฐประหารเดือน พฤษภาคม 2557 หรือเมื่อหลังเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 อยู่หรือไม่ หากอยู่ที่ว่า “การเลือกตั้ง” เป็นเรื่องของ “พรรคการเมือง” จำเป็นต้องให้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่สำคัญคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะเลขาธิการพรรค

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2980055